

## รายงานความคืบหน้าการติดตามการชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ ฉบับที่ 12

ตามที่ศาลได้นัดไกล่เกลี่ย และนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาคดีระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะโจทก์ (“บริษัท”) กับบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเพ็กซ์ แอสเสท จำกัด ในฐานะจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 (รวมเรียกว่า “จำเลย”) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นั้น โดยในวันนัดดังกล่าว จำเลยไม่ได้ยื่นข้อเสนอแนวทางการชำระหนี้เพื่อขอไกล่เกลี่ย ศาลจึงเลื่อนการเจรจาไกล่เกลี่ยอีกครั้งเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยให้จำเลยจัดทำข้อเสนอแนวทางการชำระหนี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานั้น

ปรากฏว่าวันที่ 31 สิงหาคม 2566 จำเลยไม่ได้จัดทำข้อเสนอแนวทางการชำระหนี้ใด ๆ ตลอดจนไม่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงไม่มีการไกล่เกลี่ยเกิดขึ้น และศาลจะดำเนินกระบวนการพิจารณาไปตามที่กำหนดไว้กล่าวคือ สืบพยานโจทก์ และจำเลยในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566

อนึ่ง ปัจจุบันหลักประกันที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนได้อยู่ในระหว่างขั้นตอนถูกบังคับคดียึดทรัพย์จากเจ้าหนี้สามัญรายอื่นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 โฉนด โดยบริษัทได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้นำส่งโฉนด และสัญญาจำนองที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันหุ้นกู้ โดยบริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทในฐานะผู้รับจำนองได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และแถลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดไปโดยติดจำนองหนี้เงินต้นหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงค้าง และดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งหากมีการขายทอดตลาดไปได้จริง ก็จะทำให้หนี้จำนองติดไปกับผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด และบริษัทในฐานะผู้รับจำนองก็จะได้รับการชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญที่ยึดทรัพย์ดังกล่าว

โดยบริษัทได้ทำหนังสือชี้แจงถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ จะนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่าง

หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัท โทร. 02-351-1801 ต่อ 5041-5046